

Chuẩn Bị Cho Bài 10

Tại Gia Đình

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

Được thêm sức mạnh trong Thánh Thần

Những ân huệ của Chúa Thánh Thần trước hết được diễn tả trong Cựu Ước, sách ngôn sứ I-sai-a. Chúng ta tin rằng bẫy ơn đã được đổ vào tâm hồn chúng ta khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội và được củng cố qua Bí tích Thêm sức và Thánh Thể. Ôn khôn ngoan, thông hiểu, lo liệu, sức mạnh, suy biết, đạo đức và kính sợ là những ơn chúng ta nhận được khi Chúa Thánh Thần xuống trên chúng ta.



Ngày xưa Bí tích đó như thế nào?

Thêm sức là bí tích đã được cử hành theo nhiều cách trong thế kỷ trước đây. Có những người đã được chịu Bí tích Thêm sức trước khi rước lễ lần đầu. Những người khác thì được Thêm sức khi còn niên thiếu. Hãy xin những người trong gia đình quý vị đã được Thêm sức chia sẻ cảm nghiệm của họ khi lãnh nhận Bí tích Thêm sức.

Đặt ban ơn

Làm những biểu hiệu bằng giấy bìa nhỏ, trên mỗi tờ viết một ân huệ của Chúa Thánh Thần. Mỗi tối trước bữa ăn, hãy đặt ít nhất một tờ bìa nhỏ bên chỗ người nào đó trong gia đình mà quý vị nghĩ là họ có ân huệ đó. Thí dụ: nếu quý vị nghĩ là con em quý vị rất can đảm thì quý vị có thể để tấm bìa "sức mạnh" ở chỗ của em. Nếu bà mẹ thường có những lời khuyên tốt thì quý vị có thể để tấm bìa "khôn ngoan" cạnh chỗ của bà.

Thánh giá của Thánh Thần

Dùng hai thanh gỗ quậy sơn hoặc hai que kem làm thành thánh giá. Trang hoàng thánh giá và trên một mặt viết những ơn của Chúa Thánh Thần. Còn mặt bên kia viết tên của những người trong gia đình. Ở giữa thánh giá gắn một biểu tượng về Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày đọc kinh hằng ngày chung với nhau trước thánh giá ấy.





Những Việc Có Thể Làm...

Ngày Chúa Nhật

Chọn lấy một trong những ơn Chúa Thánh Thần để suy nghĩ trong Thánh lễ. Ôn này sẽ giúp quý vị trong tuần này như thế nào?

Trong Tuần

Dùng ơn sức mạnh để nói lên khi có ai nói điều gì ngược lại đức tin của quý vị.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Gia sản của chúng ta trong Phụng vụ

Hộp lưu giữ dầu thánh là một cái tủ nhỏ trong đó để dầu thánh được sử dụng khi ban Bí tích. Vào thế kỷ thứ sáu, hộp dùng để lưu giữ cả Thánh Thể lẫn dầu thánh được đặt ở gần bàn thờ. Khoảng giữa thế kỷ mười ba và mười sáu, chỉ có Thánh Thể là được lưu giữ trong hộp và được gọi là nhà tạm. Còn dầu thánh thì được giữ trong phòng áo, trong một khuôn nhỏ bên trong tường. Hộp này được gọi là hộp lưu giữ dầu thánh (ambry). Ngày nay người ta có thể thấy những hộp lưu giữ này tại cung thánh hoặc gần giếng rửa tội. Địa điểm đặc biệt này nhắc nhở chúng ta về việc sử dụng dầu thánh trong những bí tích nhập đạo, chữa lành và hiến thánh.

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Được Thánh Thần hướng dẫn

Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống. Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa.

Rô-ma 8:13-14



Rất nhiều lần chúng ta sử dụng từ *tinh thần* khi nói về những đức tính của một người. Chúng ta có thể nói: "Chị ấy rất có tinh thần" hoặc "Anh ấy có một tinh thần không biết mệt." Khi nói về tinh thần của anh này hay chị kia, chúng ta thường có ý nói họ không bỏ cuộc hoặc sống rất can đảm. Cũng thế, nói tới Thánh Thần của Thiên Chúa là nói tới can đảm, bền đỗ, nhưng hơn thế nữa còn nói tới đặc tính của tình yêu là thắng vượt được mọi trở ngại. Hãy suy nghĩ về việc được Thánh Thần Thiên Chúa dẫn dắt và Thánh Thần có thể giúp quý vị thắng vượt yếu đuối nơi mình và những khó khăn gặp phải trong cuộc đời như thế nào.